



Vợ/Chồng của quân nhân và Thành viên Gia đình Đủ điều kiện

Bất kỳ công dân Hoa Kỳ đi đến đâu, FVAP bảo đảm tiếng nói của họ được lắng nghe.

Chương Trình Hỗ Trợ Bầu Cử Liên Bang (FVAP) hoạt động để bảo đảm các thành viên Quân Nhân, các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ và công dân nước ngoài nhận thức được quyền bỏ phiếu của

họ và có các công cụ và nguồn lực để thực hiện thành công - từ mọi nơi trên thế giới.



Đang chuyển tiếp hay đổi chỗ ở? Là người phối ngẫu của quân nhân, chúng tôi hiểu quý vị di chuyển rất nhiều.

Việc cung cấp địa chỉ mới của quý vị cho văn phòng tuyển cử sau mỗi lần di chuyển là quan trọng. Địa chỉ quý vị cung cấp là cách duy nhất để liên lạc quý vị ở nơi định cư mới.

Quý vị có thể dùng đơn FPCA tại FVAP.gov để cập nhật địa chỉ của mình cho văn phòng tuyển cử.

Chia sẻ thông tin này!

Là một người phối ngẫu của quân nhân, bạn có quyền truy cập vào một mạng lưới gần gũi của các thành viên và vợ/chồng của quân nhân khác. Hãy giúp chúng tôi bảo đảm rằng mọi người đều có cơ hội bỏ phiếu! Cho họ biết về FVAP.gov và các bước cần thực hiện để bỏ phiếu khiếm diện.

Điều kiện Hợp Lệ Bầu Khiếm Diện cho Bạn và Gia Đình

Là thành viên gia đình của một Quân Nhân, quyền bỏ phiếu khiếm diện của bạn được bảo vệ. Điều này có nghĩa là nếu bạn sống bên ngoài khu vực bỏ phiếu của mình, bạn có thể bỏ phiếu khiếm diện trong tất cả các cuộc bầu cử liên bang. Các quy tắc khác áp dụng đối với vợ/chồng và các thành viên gia đình đủ điều kiện; Đạo Luật Trợ Giúp Cư Trú cho vợ/chồng của Quân nhân (MSRRA) bao gồm vợ/chồng, nhưng những người phụ thuộc trong độ tuổi bầu cử nên kiểm tra với tiểu bang mà họ dự định đăng ký, vì các quy tắc của tiểu bang khác nhau. FVAP khuyến khích cử tri là quân nhân và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ gửi Đơn xin cấp Thẻ bưu điện Liên bang mới (FPCA) hàng năm, với mỗi lần thay đổi địa chỉ và ít nhất 90 ngày trước cuộc bầu cử mà bạn muốn bỏ phiếu. Các bước để gửi FPCA và yêu cầu lá phiếu của bạn có thể được tìm thấy ở mặt sau của tờ này. FVAP.gov cung cấp các phương tiện bổ sung để giúp người bỏ phiếu khiếm diện được dễ dàng.

Làm thế nào để bỏ phiếu từ bất cứ nơi nào bạn đang ở.



1. Điền và gửi Đơn xin cấp Thẻ bưu điện Liên bang (FPCA) để ghi danh bỏ phiếu và yêu cầu phiếu bầu của bạn.



2. Điền và gửi lá phiếu của bạn khi nhận được phiếu.

Nếu lá phiếu của bạn không đến tay bạn đúng thời hạn, bạn có thể điền vào Lá phiếu Khiếm diện cho Ứng cử viên được Bổ sung tên của Liên bang (FWAB) tại FVAP.gov. In, ký tên và gửi đến văn phòng bầu cử của bạn. Sau khi bạn gửi lá phiếu của mình, bạn có thể kiểm tra xem họ đã nhận hay chưa. Bắt đầu tại FVAP.gov.



Xác định nơi cư trú bỏ phiếu của bạn

Luật Sửa đổi được thực hiện vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 đối với Đạo Luật Hỗ Trợ Cư Trú cho Vợ/Chồng của Quân nhân (MSRRA) cho phép bạn giữ nguyên nơi cư trú hoặc nơi ở mà thành viên Quân Nhân của bạn đã thiết lập, ngay cả khi bạn thực tế không có mặt tại địa chỉ đó. Nếu bạn chọn, thay vào đó, bạn có thể chọn giữ lại nơi cư trú hoặc nơi cư trú đã thiết lập của mình (nếu khác với người bảo trợ của bạn). MSRRA vẫn không cho phép bạn chọn bất kỳ tiểu bang nào; bạn hoặc thành viên Quân Nhân của bạn phải có cư trú tại một tiểu bang. Các cách để thực hiện điều này có thể bao gồm bỏ phiếu, nộp thuế, sở hữu tài sản, giữ bằng lái xe và đăng ký xe. Điều kiện về cư trú khác nhau tùy theo tiểu bang. Vui lòng tham khảo cố vấn pháp lý để thảo

luận về các tác động thuế và các ảnh hưởng khác của MSRRA. Là một người phôi ngẫu của quân nhân, bạn có thể:

1. Giữ chỗ ở hoặc nơi cư trú của người bảo trợ hoặc thành viên Quân Nhân của bạn;
2. Giữ chỗ ở hoặc cư trú hiện tại, đã được thiết lập của bạn (tách biệt với người bảo trợ của bạn); hoặc
3. Thực hiện các bước thích hợp để thiết lập một nơi cư trú hoặc nơi cư ngụ mới.

Một số trẻ em bước sang tuổi 18 trong khi gia đình của các em đang đóng quân ở nước ngoài. Để bỏ phiếu, các em nên sử dụng địa chỉ Hoa Kỳ cuối cùng mà các em có trước khi khởi hành đến nơi làm nhiệm vụ hiện tại.

Monday-Friday, 7:30 a.m. to 4 p.m. ET | Go to FVAP.gov and click on "contact" to find where to send your election materials. Media inquiries: media@fvap.gov



VISIT
FVAP.gov



CALL
800-438-VOTE (8683)
DSN: 425-1584



EMAIL
vote@fvap.gov

CONNECT WITH US

Search for FVAP

